

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา เป็นวันที่ ๓ โดยในช่วงเช้าของวันนี้มีการอภิปรายทั่วไปในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมการบริหารจัดการในรัฐสภา" ดำเนินการอภิปรายโดย นาง Andrea Sampaio Perna ผู้อำนวยการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ประจำสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

นาง Andrea Sampaio Perna ได้กล่าวว่า รัฐสภาทุกประเทศต่างเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบ ความต้องการในการมีส่วนร่วมระหว่างผู้แทนกับภาคประชาสังคม และกระบวนการในการบริหารจัดการ ดังนั้น นวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดการกับสิ่งท้าทายเหล่านั้นในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นในทัศนะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสำคัญในการดำเนินงานของรัฐสภา ดังนั้น ควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา

จากนั้น นาง Norah Babic ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการประจำสหภาพรัฐสภา ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ซึ่งในการดำเนินงานของสหภาพรัฐสภานั้น ได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอิเล็กทรอนิกส์ หลายครั้ง อาทิ การประชุมระดับโลก เรื่อง e-parliament เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานของสถาบันนิติบัญญัติ รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและลดช่องว่างทางดิจิทัล

หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปราย ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เดินทางไปเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารรัฐสภา โดย Dr. Md. Abdur Rob Howlader เลขาธิการรัฐสภาบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพ

ในช่วงบ่าย ประธานการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการบริหารของสมาคมฯ คนใหม่ ต่อมา ที่ประชุมฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ โดยเลขาธิการรัฐสภามาตาคัสการ์เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น นาย Sergey Martynov เลขาธิการรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ต่อมา ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุมฯ รวมทั้งประชาชนชาวบังกลาเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวปิดการประชุม ในโอกาสนี้ นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้มอบของที่ระลึกแก่เลขาธิการรัฐสภาบังกลาเทศ เพื่อเป็นการขอบคุณ และถ่ายรูปร่วมกัน